



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๐๔,๑๖๕-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ทีนส์ทอล์ก เอเชียัน
teens.talk.asian@matchon.co.th

คิดอย่างไรกับ ‘เอเชียัน’?

คิตว่าการเข้าร่วมเอเชียันมีทั้งจุดดีและจุดเสีย ซึ่งจุดดีอยู่ที่การมองเห็นประโยชน์หรือไม่ และมีการเตรียมความพร้อม มีการวางแผนรับมือ และทุกคนเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับเอเชียัน จะทำให้เรารู้ช่องทางและได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่จุดเสียอยู่ที่เราเข้าร่วมโดยไม่มีความรู้มาก่อน ไม่มีการวางแผน การเตรียมตัว เราจึงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ดังคำที่ว่า **“รู้เขารู้เรา”** วันนี้เราจึงต้องรู้จักแข็งและจุดอ่อนของประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้าน

สิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งวันนี้เรามองเห็นมันก่อน และมีวิธีการในการรับมือหรือไม่ ถ้าเราเริ่มเตรียมตัว เราจะรู้ว่าวันนี้เอเชียันเป็นช่องทางดีๆ ช่องทางหนึ่งที่หลากหลายประการวมกัน ซึ่งแน่นอนว่าการรวมกันมีพลัง ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ มากกว่าคนเดี่ยว เราเดินคนเดียวอาจจะไปได้เร็วกว่า แต่ถ้าเราร่วมมือกันก็จะทำให้ไปได้ไกลกว่า และเป็นโอกาสที่ประเทศไทยแสดงศักยภาพและเอเชียันก็มีส่วนที่สามารถพัฒนา

และผลักดันประเทศได้ในหลายๆ เรื่อง เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยวและอื่นๆ อีกมากมาย ตรงนี้ประเทศไทยจะมีโอกาสในตลาดโลก มีหน้ามีตาในการสร้างชื่อเสียง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยให้ดีขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

โดยแรกเริ่มการที่เราจะเข้าใจได้นั้น เราต้องผลักดันกระตุ้นให้คนในสังคมรู้ว่าเอเชียันคืออะไรและมีดีอย่างไร การเข้าร่วมครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเราทุกคนอย่างไร ทำให้ต้องเข้าร่วม เพื่อให้คนหันมาสนใจ และคิดว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในเอเชียัน ทุกคนจะมีภาระ ภาระคือหรืออื่น และมีความเป็นเจ้าของและอยากมีส่วนร่วม ซึ่งเริ่มต้นจากตัวเราเอง เราอาจจะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ฝึกพูดภาษาในเอเชียันมากขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มประเทศในเอเชียัน

ภาพโดยรวมอาจรวมกิจกรรมเกี่ยวกับเอเชียัน เพื่อสร้างทัศนคติความเข้าใจที่ดี ทำให้คนตระหนักเห็นคุณค่ามากขึ้น และต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการเข้าร่วม ซึ่งแน่นอนว่าเราอาจมั่นใจว่าเราเป็นประเทศหลักในเอเชียัน แต่โดยส่วนตัวคิดว่าประเทศไทยยังมีข้อเสียเปรียบอยู่หลายด้าน ดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตื่นตัว เห็นคุณค่าและความสำคัญของเอเชียันว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยคนในประเทศได้

ท้ายสุดการเข้าร่วมเอเชียัน เราอาจมองว่าสวยงาม มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่ยังมีช่องโหว่ของประเทศเราในหลายๆ ด้าน และคิดว่าถ้าเราไม่มีแผนการจัดการปัญหาที่ดี ก็น่าจะมีผลกระทบกลับเข้ามา ดังนั้น อย่างที่บอกข้างต้น คนไทยจึงควรตื่นตัว เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ถ้าเราเข้าใจจริงๆ เชื่อว่าการเข้าร่วมเอเชียันจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอน...

ลีนิ เกษเดช
ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

